

THÔNG BÁO

Kết luận phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 12 năm 2023

Ngày 20 tháng 12 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp tháng 12 năm 2023. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn chủ trì phiên họp.

Tham dự phiên họp có các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đại diện Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; các ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị có liên quan; lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Sau khi nghe lãnh đạo các cơ quan báo cáo nội dung, tờ trình tại phiên họp, ý kiến thảo luận của các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh và đại biểu dự họp,

Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận:

1. Về Báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2023

Cơ bản nhất trí với Báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2023 do Sở Kế hoạch và Đầu tư trình tại phiên họp. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công đến thời điểm này đã có tín hiệu khả quan. Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận sự cố gắng của các ngành, các cấp, các chủ đầu tư và đặc biệt là sự nỗ lực của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Để bảo đảm mục tiêu đến ngày 31/12/2023 tỷ lệ giải ngân đạt trên 95%, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương, các chủ đầu tư, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Tăng cường hơn nữa trong công tác chỉ đạo, điều hành với tinh thần xuyên suốt, quyết liệt, hiệu quả, kịp thời, trách nhiệm cao theo đúng tinh thần đã chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. Người đứng đầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố phải nêu cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm, tập trung cao độ đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Đồng thời, chủ động lập các thủ tục chuẩn bị đầu tư đối với những dự án triển khai trong năm 2024 đảm bảo khả thi, phù hợp, hiệu quả.

- Thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đảm bảo hoàn thành việc giải ngân vốn kế hoạch năm 2022 kéo dài sang năm 2023.

- Tập trung giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc về thủ tục hành chính; trình tự, thủ tục đầu tư; bồi thường, giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư để bàn giao mặt bằng thi công cho các nhà thầu thi công.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp để tạo sự đồng thuận xã hội trong việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng nơi có dự án. Kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi cố tình cản trở, gây khó khăn, làm ảnh hưởng đến tiến độ các dự án và giải ngân vốn đầu tư công.

- Thường xuyên theo dõi kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực, vật tư, máy thi công, tăng ca để đẩy nhanh tiến độ thi công "3 ca, 4 kíp"; kíp thời nghiêm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành; tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ chất lượng xây dựng công trình.

- Đối với Dự án Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang: Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang, huyện Hàm Yên, huyện Yên Sơn khẩn trương hoàn thành công tác hợp xét bồi thường, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông trong công tác hoàn thiện bản đồ thu hồi đất. Tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng công trình chính để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công tuyển chính; sớm hoàn thiện công tác xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư để bàn giao đất tái định cư cho các hộ gia đình di chuyển, tái định cư; bàn giao mặt bằng cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông để tổ chức thi công trong tháng 01/2024.

- Đối với Dự án Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tiếp tục phân công cán bộ làm việc luân phiên 24/24 ở công trường để đôn đốc các nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công; đồng thời phải có phương án dự phòng, hỗ trợ kíp thời nhân lực, máy thi công đảm bảo tiến độ tổ chức thi công liên tục "3 ca, 4 kíp" để kịp khánh thành dự án trong ngày 24/12/2023. Chuẩn bị các điều kiện đảm bảo để tổ chức khánh thành đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai theo đúng kế hoạch.

- Đối với dự án Xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang: Sở Xây dựng khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đấu thầu, tạm ứng hợp đồng cho các nhà thầu theo quy định, đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn được giao trước ngày 31/12/2023; chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang khẩn trương giải quyết dứt điểm vướng mắc bồi thường giải phóng mặt bằng của 16 hộ gia đình, cá nhân (đã bồi đất với Trung đoàn 148) nằm trong phạm vi thu hồi đất giải phóng mặt bằng công trình Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

- Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang chủ động phối hợp, hướng dẫn các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, các chủ đầu tư trong việc đối chiếu số liệu, hoàn thiện hồ sơ thanh toán, thu hồi tạm ứng; đồng thời, tăng cường bố trí cán bộ, công chức kiểm soát chi làm việc cả buổi tối và ngày nghỉ để đẩy nhanh việc giải quyết hồ sơ của các chủ đầu tư, đáp ứng công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 theo quy định.

- Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng công an hỗ trợ Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện công tác giải ngân tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng cho người dân đảm bảo tuyệt đối an toàn.

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung kinh phí cho các huyện, thành phố để thực hiện công tác xác định giá đất theo quy định.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư trong việc thực hiện công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2023; thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 trước 16 giờ 30 phút hằng ngày.

2. Về Báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023

Ủy ban nhân dân tỉnh cơ bản nhất trí với Báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023 do Cục Thuế tỉnh trình tại phiên họp. Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023, yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương, các chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Ngành thuế tập trung, quyết liệt hơn trong công tác thu ngân sách, rà soát kỹ các khoản thu còn dư địa để vận động, đôn đốc người nộp thuế thực hiện các nghĩa vụ về thuế với nhà nước; tập trung rà soát, thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu được hưởng chính sách giãn, hoãn đến quý IV năm 2023 vào ngân sách; đẩy mạnh thực hiện Công điện số 1123/CD-TTg ngày 18/11/2023, Công điện số 1284/CD-TTg ngày 01/12/2023 và Công điện số 1372/CD-TTg ngày 15/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ

- Các sở, ngành, các ban quản lý chuyên ngành, chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố đẩy nhanh công tác giải ngân vốn đầu tư công đối với các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn; kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tạo nguồn thu vào ngân sách nhà nước theo quy định.

- Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang đôn đốc các chủ đầu tư, Ban quản lý khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thanh toán khối lượng hoàn thành để giải ngân vốn đầu tư đồng thời xác định các khoản phải nộp ngân sách để trích nộp ngân sách theo quy định.

- Các cơ quan chức năng của tỉnh khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền để tháo gỡ vướng mắc đối với các khoản thu Cục Thuế đề nghị; đôn đốc thực hiện ghi thu - ghi chi; đặc biệt là phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế làm việc với nhà đầu tư Công ty cổ phần tập đoàn Sun Times để thu tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

- Sở Tài chính khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền phương án điều hành ngân sách trong trường hợp giảm thu ngân sách theo quy định.

3. Về dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Ủy ban nhân dân tỉnh cơ bản nhất trí với dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang do Sở Tài chính trình tại phiên họp. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tiếp thu ý kiến tham gia tại phiên họp, hoàn chỉnh dự thảo Quyết định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

4. Về Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2024 áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Ủy ban nhân dân tỉnh cơ bản nhất trí với Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2024 áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang do Sở Tài chính trình tại phiên họp. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tiếp thu ý kiến tham gia tại phiên họp, hoàn chỉnh dự thảo Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2024 áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang để trình xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy theo quy định.

5. Về dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Tư pháp tiếp thu ý kiến tham gia tại phiên họp, hoàn chỉnh dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (*trong đó lưu ý: Làm rõ cơ sở pháp lý quy định về tiêu chí yêu cầu công chứng viên hợp danh phải cam kết thời gian hợp danh tại Văn phòng công chứng khi đề nghị thành lập các Văn phòng công chứng tại tỉnh cho phù hợp; thống nhất với Sở Xây dựng về quy định nhóm tiêu chí về diện tích trụ sở làm việc của các Văn phòng công chứng bảo đảm phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh,...*); trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

6. Về phân bổ vốn chi tiết vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Tuyên Quang năm 2024

Ủy ban nhân dân tỉnh cơ bản nhất trí với dự thảo các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân bổ chi tiết vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Tuyên Quang do Sở Kế hoạch và Đầu tư trình tại phiên họp¹. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tiếp thu ý kiến tham gia tại phiên họp, hoàn chỉnh dự thảo các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân bổ vốn chi tiết vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Tuyên Quang năm 2024 (*trong đó lưu ý: rà soát kỹ với các công trình, dự án thuộc CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 đã được cấp kinh phí chuẩn bị đầu tư, kinh phí khởi công mới nhưng chưa được bố trí đủ vốn theo tổng kinh phí dự án để đảm bảo không bị nợ đọng vốn khi đã hoàn thành; đối với các dự án khởi công mới năm 2024 đề nghị bố trí đủ vốn để thực hiện đảm bảo công trình thực hiện dứt điểm không bị dàn trải gây khó khăn cho nhà thầu khi triển khai thực hiện,...*); trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

¹. Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương thực hiện CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững tỉnh Tuyên Quang năm 2024; dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang năm 2023 và năm 2024.

7. Về dự thảo các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quỹ Phát triển đất tỉnh Tuyên Quang

Ủy ban nhân dân tỉnh cơ bản nhất trí với dự thảo các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quỹ Phát triển đất tỉnh Tuyên Quang do Sở Tài chính trình tại phiên họp. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tiếp thu ý kiến tham gia tại phiên họp, hoàn chỉnh dự thảo các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quỹ Phát triển đất tỉnh Tuyên Quang (trong đó lưu ý: rà soát, nghiên cứu phương án bố trí vốn điều lệ của Quỹ Phát triển đất tỉnh Tuyên Quang đảm bảo phù hợp); trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

8. Về Báo cáo kết quả kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và kiểm tra việc chấp hành các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Ủy ban nhân dân tỉnh nhất trí thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và kiểm tra việc chấp hành các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang do Đoàn Kiểm tra trình tại cuộc họp.

Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ kết quả kiểm tra để khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra tại Báo cáo của Đoàn Kiểm tra; trường hợp không khắc phục, khắc phục không đầy đủ, tiếp tục vi phạm phải được xem xét xử lý nghiêm minh, đúng quy định; tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức, văn hóa công vụ và thực hiện Quy chế làm việc; rà soát lại các quy trình, thủ tục, hồ sơ trong thực thi công vụ, nhiệm vụ để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn bảo đảm giải quyết công việc được thông suốt, kịp thời, hiệu quả, đúng quy định.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố khắc phục ngay tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ thuộc phạm vi quản lý; giao Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo theo dõi, kiểm tra việc bố trí giáo viên các cấp học, các đơn vị trường học của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; trường hợp còn để xảy ra tình trạng bố trí thừa, thiếu giáo viên cục bộ thì có văn bản chấn chỉnh, tham mưu xử lý trách nhiệm của người đứng đầu bảo đảm nghiêm minh, đúng quy định.

Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh việc tiếp tục kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và kiểm tra việc chấp hành các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang bảo đảm phù hợp với yêu cầu.

9. Về các nội dung:

9.1. Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang năm 2024;

9.2. Dự thảo Kế thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Tuyên Quang năm 2024;

9.3. Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo phân cấp của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 88/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ;

9.4. Dự thảo Đề án phát triển vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2023-2030;

9.5. Dự thảo Kế hoạch khuyến nông tỉnh Tuyên Quang năm 2024;

Các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh tham gia ý kiến (*có phiếu ghi ý kiến gửi kèm theo*), gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 25/12/2023 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định; quá thời hạn trên nếu không có văn bản phản hồi được coi là đã nhất trí với các nội dung trên và chịu trách nhiệm đối với các nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách.

Trên đây là Kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 12 năm 2023; yêu cầu Thủ trưởng các sở, cơ quan, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;
- Đ/c Bí thư Tỉnh ủy;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh;
- UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng ĐDBQH và HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- Chánh VP UBND tỉnh;
- Các Phó CVP UBND tỉnh;
- Phòng THCB&KSTTHC;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Các chuyên viên VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THVX (VB).

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Tạ Văn Dũng